



Title :	มฟล.เชิญร่วมเวิร์คชอป "เทคโนโลยีการผลิต บัญขมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์"
Author :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เรียนรายนิตวล์, ปีที่ 23 ฉบับที่ 436 หน้า 6
Date :	ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

มฟล.เชิญร่วมเวิร์คชอป "เทคโนโลยีการผลิต บุงขมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์"



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสถาบันการศึกษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตบุงขมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์" วิทยากรโดย ดร.รัท-นา ทาปะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาการอบรมจำนวน 1 วัน ณ ศูนย์บ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

กำหนดวันจัดฝึกอบรม มีดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2554

ครั้งที่ 3 วันที่ 17 กันยายน 2554 ครั้งที่ 4 วันที่ 15 ตุลาคม 2554



Title :	สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง " มฟล. ร่วมการประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้เครือข่าย พย.สสส. ครั้งที่ 2 "
Author :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เช้าข่าวนิวส์ ,ปีที่ ๑3 ฉบับที่ 436 หน้า 6
Date :	ประจำเดือนกรกฎาคม ๒554



สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มฟล. ร่วมการประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้เครือข่าย พย.สสส. ครั้งที่ 2



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิทยบาลศาสตร์ คณาจารย์ ได้นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้เครือข่าย พย.สสส. ครั้งที่ 2 "บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ" มีสถาบันการศึกษาพยาบาลเข้าร่วม 21 แห่ง ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ



Title :	บริการวิชาการ - นักศึกษาพยาบาลออกให้ความรู้สุขภาพแก่ชุมชน
Author :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ใต้ขจรนิเวศ, ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ 436 หน้า 6
Date :	พฤษภาคม กรกฎาคม ๒๕๕๔

**มฟล. บริการวิชาการ - นักศึกษาพยาบาล
ออกให้ความรู้สุขภาพแก่ชุมชน**



สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 24 คน ออกให้บริการวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากลได้ร่วมกับเทศบาลแม่สายจัดกิจกรรม บริการวิชาการให้ความรู้แก่สตรีจำนวน 82 คน โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประเมินดัชนีมวลกาย ประเมินความหนาแน่นของมวลกระดูก, การให้คำแนะนำในการออกกำลังกายด้วยยางยืด, การเลือกรับประทานอาหารและการทดสอบสารพิษตกค้างในอาหาร, การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็นต้น



Title :	สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง นศ.พยาบาลปี 3 รับหมวก-ติดเข็ม อีกก้าวแห่งความสำเร็จ
Author :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เช้าราชนิวส์, ปีที่ 23 ฉบับที่ 496 , หน้า 6
Date :	พฤษภาคม ๒๕๕๔





Title :	สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง " อธิการบดี มฟล. ผูกพันพรรคการเมือง ตีโจทย์การศึกษาให้เด็ก ย่ำเหลือเวลา3ปี ...
Author :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เช้ารายวัน, ปีที่ 23 ฉบับที่ 436 หน้า 6
Date :	ประจำเดือน กรกฎาคม 2554

**อธิการบดี มฟล. ผูกพันพรรคการเมือง ตีโจทย์การศึกษาให้เด็ก
ย่ำเหลือเวลา3ปี เตรียมกำลังคนสู่ประชาคมอาเซียน**

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผูกพันพรรคการเมือง
ต่างๆ ในการออกแบบนโยบายการศึกษาว่า ต้องดูที่รากเหง้าของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา หากไม่เข้มแข็งก็ทำให้ระดับอุดมศึกษาทำงานลำบาก
จึงอยากเห็นการพัฒนาการศึกษาโดยภาพรวมและมีความตั้งใจอย่างแท้จริง ไม่ใช่ทำ
เพื่อเรียกคะแนนนิยมเท่านั้น ต้องไม่ใช่เพียงกำหนดนโยบายขึ้นมาเลื่อนลอย แต่ต้องมี
ยุทธศาสตร์หรือแผนรองรับ ความเป็นไปได้ปฏิบัติได้จริงด้วย

และมีความเห็นว่า สิ่งที่เป็นปัญหาไม่ใช่เรื่องโอกาสได้เรียน แต่ปัญหาคือคุณภาพ
การศึกษาไม่เท่าเทียมกัน

“ทำอย่างไรจึงจะกระจายคุณภาพทางการศึกษาไปให้ทั่วถึง อย่างโรงเรียนใน
จังหวัด มีช่องว่างระหว่างคุณภาพห่างกันเยอะมาก มหาวิทยาลัยก็เช่นกัน โจทย์คือทำ
อย่างไรให้ช่องว่างระหว่างคุณภาพนั้นมันแคบเข้า โอกาสที่จะได้รับการศึกษามีทุกคน แต่
โอกาสที่จะได้รับการศึกษาดี ยังไม่เท่าเทียมกัน”

รศ.ดร.วันชัย กล่าวต่อถึงนโยบายการศึกษาควรคำนึงถึงการเตรียมกำลังคนเพื่อ
ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งเหลือเวลาเพียง 3 ปี ที่อาเซียนจะไร้
พรมแดนในการค้าและการลงทุน มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและบริการ

“ต้องมีโครงการทั้งระยะสั้น และโครงการพัฒนาความสามารถระยะยาว เพื่อ
ทำให้คนในชาติไม่เสียเปรียบคนอื่น ไปหากินที่อื่นได้ ณ วันนี้เรามีข้อจำกัดในเรื่องคุณภาพ
การศึกษาของเราอยู่มากพอสมควร”